



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง เพื่อสกัดมิให้เกิดการทุจริตประทุมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการ ระบบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักปลัด งานนิติการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มาทำการวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในการปฏิบัติงานตามปกติควบคุมได้)

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง (งานที่ผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม)

สถานะสีแดงเข้ม : ความเสี่ยงระดับสูงมาก (งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถตรวจสอบหรือกำกับติดตามได้)

ภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	๑.การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน		-จัดทำโครงการป้องกันที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 2.เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว		-จัดทำคู่มือประชาชนมาตรฐานการปฏิบัติงาน -เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

๓.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ		-ดำเนินงานประชาสัมพันธ์การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล สุโสะ
๔.การบริหารงานบุคคล	๑.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า ๒.กระบวนการสรรหา พนักงานจ้าง จ้างเหมา บริการ หรือการรับบุคคล ที่เป็นเครือญาติหรือตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำในหน่วยงาน		-จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ -จัดทำประกาศไม่รับของขวัญขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ -จัดทำมาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ -การดำเนินงานทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้

สำนักปลัด งานนิติการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ